
   รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4    ประจําป  2562 

วันที่   4   ธันวาคม   2562 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.นายกวี    อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

3.นายนพดล   สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

4.นายวิทูร   เจรญิชัยฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

5.ด.ต.ธงชัย   วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

6.นายสุรจิต   บัวทองศร ี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7.นายสมชาย  ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

8.นายวิโรจน   กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

9.นายเผชิญ    พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

10. นางอังสุมาลย   เช่ียวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอบรรพตพสิัย 

11.นายวินัย     ดวงสุทธา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอบรรพตพสิัย 

12.นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

13.นางสาวชุติมา   เสรรีัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภา) 

14.นายสุรวิทย   ฤทธ์ิฉ่ํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

15.นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

16.นายธีรพันธ  ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

17.นายสมศักดิ์    แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

18.นางธนิดา      ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

19.นางบญุลือ   สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

20.นายวรศักดิ์   น่ิมดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

21.นายขาว       พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

22.นายสุชาติ     เรืองชัยเสรพีงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว 

23.เกรียงรบ      หนูคํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมตาบง 

24.นายชวฤทธิ์   วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมเปน 
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ฝายบริหาร 

1.นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2. นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.นางบุญยวีร ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

4.นางอวยพร    สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

5.นายปโยรส     ปุญญฤทธิ์  หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ (แทน ผูอํานวยการกองชาง) 

6.นางกาญจนา   ไชยพรหม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

7.นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.นายสันติ      จันทรเผิบ  ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย    

9.นางสริิพร      บริรักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

10.นายอนุพันธ  เนียมสกลุ  หัวหนาฝายวินัยและสงเสรมิคุณธรรม (แทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่) 

11.นางเอื้อมเดือน  สุระชาติ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (แทน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด) 

12.นางนัจวนันท  พีระญาอานนท  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

13.นายอภิรักษ  อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวตัิ)  
  

ผูเขารวมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.นางสาวไพลิน   ปุนชาติ  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4.นางนพรัตน    ไชยมงคล  หัวหนาฝายงบประมาณและการพัฒนา 

5.นางสาวสุกัญญา  อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

6.นายประจักร  ชาวปา   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 

7.จ.ส.ท.อัครนันท   เจริญกิจจารัตน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

8.นายณัฐพงศ   คลายทวม  บก.ขาวสยาม 

9.นางสาวอาภาพร   ชํานาญหมอ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

10.นางสาวภิญญาพัชญ  แหงมงาม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

11.นางสาววิภาวี    วิระสันติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

12.นางสาวแพรภัทรา   ปฏิมาประกร ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 

13.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

14.นางจันทนา  ผดุงจิตต   หัวหนาฝายการเงิน 
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15.นางอุบล    เติมประยูร  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

16.นางสาวสุพิชญา  กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

17.นางสาวพิมพชนก   ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.นายภราดร  อุดมการณเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (1) 

2.นายชํานาญ   เหลืองบํารงุรักษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (2) 

3.นายณรงค    พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

4.นายกิติรัตน   ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

5.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

 

ผูขาดประชุม 
-ไมมี- 

 

ผูไมมาประชุม 

จาเอกเอกราช   กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (ไปราชการ) 

 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป  2562  พรอมแลว ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองคประชุมแลว 

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคะ 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง เรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 4 

ประจําป 2562 ดวยมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่จะตองใหสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง  

คําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับใหอนุมัติใหกันเงิน

ก ร ณ ีย ัง ม ิไ ด ก อ ห นี ้ผ ูก พ ัน ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณพุทธศักราช 2562 และอนุม ัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณพุทธศักราช 2563 ไปตั้งจาย 

เปนรายการใหมของสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค และเรื ่องอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของกับการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ฉะนั้นอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน

จ ัง ห ว ัด  พ ุท ธศ ัก ร าช  2540  แก ไ ข เ พิ ่ม เ ต ิม  ( ฉบ ับ ที ่ 5  ) 

พุทธศักราช 2562  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ตั้งแตวันที่ 4  

ธันวาคม 2562 ถึง วันที่  10 ธันวาคม  2562   มีกําหนดสมัย

ประชุม  7  วัน จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ 

วันที่  25  พฤศจิกายน  2562 นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลําดับตอไปขอเรียนเชิญ

ทานจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ขึ้นทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 

2562 และขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญคะ  
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นางจิตรา   หมีทอง   - เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภา อบจ.นว. นายกฯ  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค หัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชนและทานผูมีเกียรติ

ทุกทาน การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ประจําป  2562  เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน  กรณี

ยังมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป 2562 และขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายประจําป 2563  ไปตั้งจายเปนรายการใหมและ

เรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  ทั้งนี้ เปนความจําเปนและเพื่อประโยชนขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคและประชาชน บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว 

ดิฉันขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ประจําป 2562 ณ บัดนี้ คะ 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 

 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

 - เนื่องดวยกาชาดจังหวัดนครสวรรค ไดกําหนดการจัดหารายไดของ

กาชาดจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 2563 ก็ขอความกรุณา 

ทานสมาชิกฯ นะคะ ใหความรวมมือในการประชาสมัพันธในกิจกรรมและ

เพื่อสนับสนุนของกาชาดนครสวรรค เพื่อเปนกําลังศรัทธา นะคะ ตอนนี้ 

ก็มีการจําหนายบัตรสลากกาชาด ก็เรียนเชิญทานสมาชิกที่สนใจนะคะ 

อยูที่ทานเลขาฯ  

 - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2 

 

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 12  

กันยายน  2562   

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ เชิญคะ  

ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  -  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว เมื่อวันที่  13  กันยายน  2562  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  

นายเผชิญ    พวงสมบัติ   นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ   

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  และนางธนิดา ศกุนรักษ  

ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ประจําป  2562 

เมื่อวันที่   12  กันยายน  2562  ซึ่งจากการตรวจรายงานการ

ประชุมและไดฟงจากเครื่องบนัทึกเสียงแลว ปรากฏวารายงานการประชุม

ดังกลาวถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ไดตรวจบันทึก 

ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเปนที่เรียบรอยแลวนะคะ มีสมาชิกทานใด 

ที่จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในรายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียน

เชิญคะ  ไมมีนะคะ ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจําป 2562  

เมื่อวันที่  12  กันยายน   2562  

 

นางจิตรา     หมีทอง - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (แจงเพื่อทราบ) 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่  1/2562 ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 โครงการ ไดแก 

โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
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มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ 6,000,000.-บาท  

ตามขอ  22/2  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 โดยไดรับความเห็นชอบจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และประกาศใชเมื่อวันที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อใหเปนไปตามขอ 22 / 2  และ ขอ 24 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 

พ.ศ.2561 จึงสงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

จํานวน  29  เลม  มาเพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ จึงเรียนมา

เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ทานสมาชิกฯ คงไดเห็นแผนฉบับนี้แลวนะคะ ที่ทางสภาไดสงให 

ประธานสภา อบจ.นว.   เปนการเพิ่มแผนครั้งที่ 1 /2562 ก็เปนเรื่องของโครงการนะคะ 

   ซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี

พระบรมราชาภิเษกนะคะ งบประมาณ 6,000,000.-บาท เพื่อที่เรา

จะตองมาจัดทําซุมประตู อันนี้เปนการแจงเพื่อทราบนะคะ ในวาระที่ 3 คะ  

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 

 

ระเบียบวาระที่  4  - ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ

ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 

นครสวรรค) คาครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ เปนเงิน  391,500.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ  
ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
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พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ 
   ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 

      การศึกษางานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุนคาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
 คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 6 รายการ  
 เปนเงิน 391,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
    วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดตรวจสอบรายการดังกลาวแลว  
    ปรากฏวาพิมพชื่อและรายละเอียดไมตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ 
    ครุภัณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
    งบประมาณรายจายรายการทีไ่ดรับอนุมัติใหกนัเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ 
    ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกอง 
    การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
   (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา  

 งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 6  
 รายการ เปนเงิน 391,500 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 

ดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น ตามขอ 31 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ 
มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ
ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงชื่อ)นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. ดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  23  ทานนะคะ ตอไปจะ

ขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายก
มือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 4 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

รายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) 
คาครุภัณฑ  จํานวน 6 รายการ เปนเงิน  391,500.-บาท 

 

นางจิตรา     หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  5 

ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่ 5  - ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ

ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณ

รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 

นครสวรรค)  คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 158,000.-บาท  

นางจิตรา   หมีทอง - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 
นายก อบจ.นว.    แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนมุัติ 

ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ 
โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี้   
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        หลักการ 
      การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ 
      ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 
 การศึกษางานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุนคาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี 
 และนาฏศิลป เทเนอรแซกโซโฟน จํานวน 158,000 บาท  
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
    วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดตรวจสอบรายการดังกลาวแลว  
    ปรากฏวาพิมพจํานวนและราคาตอหนวยไมตรงตามขอเทจ็จริง  จึงขอ 
    อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับ 
    อนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค)  
    แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ  
    ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป เทเนอรแซกโซโฟน จํานวน 158,000 บาท  
    ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
    คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 31 แหงระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  (ลงชื่อ) 
นายไกร ส ิน   ศ ิล ปาจา รย  ปลัดองคการบริหารสวนจั งหวัด
นครสวรรค  ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด
นครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. ดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  24 ทานนะคะ ตอไปจะขอ

มติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือคะ 
ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผล
คะแนนดวยคะ 
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สรปุผลการลงมตสิภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  5 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน     -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

รายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) 
คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 158,000.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  
ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่  6  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั ้งจา ย เปน
ร า ยกา ร ใหม  คา ค ร ุภ ัณฑ  จํา นว น 2  ร า ยก า ร  เ ปน เ ง ิน  
74,200.-บาท   

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ. นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 
นายก อบจ.นว.    โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองแผน 

และงบประมาณ คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภ ัณฑ  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
คาจางเหมาบริการ หนา 107 ลําดับที่ 2 คาจางเหมาปรับปรุงระบบ
เ ค ร ือ ข า ย ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ข อ ง อ ง ค ก า ร บ ร ิห า ร ส ว น จ ัง ห ว ัด
นครสวรรค จํานวน 74,200 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงาน 
บริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ 
จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 74,200 บาท ดังนี้ 
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ครุภัณฑสํานักงาน 
1. เกาอี้แบบมีพนักพิงระดับกลาง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบมี
พนักพิงระดับกลาง จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 3,350 บาท รวมเปนเงิน 
40,200 บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
1 7 , 0 0 0  บ า ท  ร ว ม เ ป น เ งิ น  3 4 , 0 0 0  บ า ท  
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากกองแผนและงบประมาณ มีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน เกาอี้แบบมีพนักพิงระดับกลาง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
และครุ ภัณฑ คอมพิ ว เ ตอร  รหั สครุ ภัณฑ  416 54 1014  
และ 416 56 1064 ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานและไมคุมคาที่
จะซอมบํารุง จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวเพื่อใชในการ 
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ ึงขออนุม ัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองแผนและงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน 
คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ หนา 107 
ลําดับที ่ 2 ค าจางเหมาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
องค การบริหารส วนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 74,200 บาท  
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ  จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 
74,200 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการ
โอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นพ.ศ.2541 และที ่แกไขเพิ ่มเติมถ ึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ลงชื่อ)นายไกรสิน  ศิลปาจารย 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. ดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  24 ทานนะคะ ตอไปจะขอ

มติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือคะ 
ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผล
คะแนนดวยคะ 
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สรปุผลการลงมตสิภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  6 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน     -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
คาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 74,200.-บาท 

      

นางจิตรา    หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  7  
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่  7  - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง 
และกองการเจาหนาที่ ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 6,000,000.-บาท  

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักปลัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง และกองการเจาหนาที่ ไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง และกองการ
เจาหนาที่ จํานวน 11 รายการ รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม กองชาง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
งานทั่วไป งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 6,000,000 บาท รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทาย 
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เหตผุล 
เนื่องจากจังหวัดนครสวรรคไดมอบหมายใหองคการบรหิารสวนจังหวดั 
นครสวรรค เปนหนวยงานดําเนินการจัดสรางซุมประตูเมือง 
เ ฉ ล ิม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก าส ม ห าม ง คล พ ร ะ ร าชพิ ธี 
บรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยโดยสมบูรณ  
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง  
และกองการเจาหนาที่ จํานวน 11 รายการ รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 6,000,000 บาท  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. ดวยคะ ในญัตตินี้นะคะ องคประชุม  24 ทานนะคะ ตอไปจะขอ

มติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือคะ 
ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผล
คะแนนดวยคะ 
สรปุผลการลงมตสิภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  7 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน     -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
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มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง และกองการ
เจาหนาที่ ไปตั้งจายเปนรายการใหม กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวนเงิน 6,000,000.-บาท   

นางจิตรา   หมีทอง   -  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ขอเรียนช้ีแจงครับ ซุมประตูนี้นะครับ จังหวัดก็ไดต้ังคณะกรรมการ 
นายก อบจ.นว.   และกําหนดจุดแลวบริเวณโรงพยาบาลคายจิรประวัติ นะครับ ฝงติด 

กับโรงพยาบาลแมและเด็ก นะครับ ฝงตรงขามก็เปนคายทหาร 
โดยที่แบบนี่มาจากของกรมโยธาธิการ แบบนี่จะมีอยู 4 ภาค นะครับ
ของเราภาคเหนือ ภาคเหนือซุมประตูจะเหมือนกันหมดแตตางกันตรง
ขนาดแคนั้นเอง ของเราจะครอมทั้งสองเลน นะครับ ทางขาขึ้นและ 
ขาลองดวย นะครับ 

 
นางจิตรา    หมีทอง   - ตรงสี่แยกจริประวัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ไมใชครับ ตรงโรงพยาบาลคายจริประวัติ เลยประตูทางเขา 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่    โรงพยาบาล  มาทางเขาเมือง 

นายก อบจ.นว. 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตรงทางเขาเมือง หมายความวามาจากกรุงเทพฯ  กอนถึงสะพานเดชา 

ประธานสภา อบจ.นว.    

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับ กอนถึงสะพานเดชา นะครบั 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 

นายก อบจ.นว. 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - เปนซุมไมรูวาที่บอกวาเขาจะกําหนดสญัลกัษณ ใหเรากําหนด 

ประธานสภา อบจ.นว.     สัญลักษณแตละจังหวัดไหม 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ไมมีครับ  เปนแบบตามแบบเขาเลย แตละภาคตองทําเหมอืนกันหมด 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   

นายก อบจ.นว. 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ทุกจังหวัด นะคะ ก็จะตองมีซุมอยางนอย 1 ซุม  

ประธานสภา อบจ.นว.   มีสมาชิกทานอื่นทีจ่ะสอบถามไหมคะ ถาไมมีขอเขาสูระเบียบวาระ 

อื่นๆ  เชิญทานสมาชิกฯ คะ 

       

ระเบียบวาระที่ 8    - เรื่องอื่น ๆ   

นางจิตรา   หมีทอง   เชิญทานวิทูร คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ ์ - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์  

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

 วันนี้ นะครับ ก็อยากจะฝากขอเสนอแนะไปทางประธาน ถึง ฝายบริหาร 

นะครับ หลัง ๆ  มานี้งานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเราเปนงาน

เกี่ยวกับถนนคอนกรีตคอนขางเยอะ นะครับ ซึ่งผมเองหลังๆ ก็ไปดู

งานก็จะไมเห็นวามีการบมคอนกรีตสักเทาไหร ซึ่งจากเทาที่ผมรูการที่

คอนกรีต อําเภอจะได strength  ตามที่กําหนด โดยปกติแลวจะยึดที่

มาตรฐาน 28 วัน แต 28 วัน  มันไมใชวาอยูดี  ๆมันจะ  strength  มันขึ้นมา

ตามที่ Job Design  Design ไวมันตองมีการบมดวย นะครับ ผมก็ได

สอบถามไปยังชาง นะครับ  เมื่อกอนเราเคยมีใหคาบม หลังๆ เราก็ไมมี  

นะครับ ผมก็เลยอยากจะฝากทานประธานถึงฝายบริหารครับวาอยากจะเนน

ใหในเรื่องการบมคอนกรีตใหมันไดอายุ นะครับ ซึ่งจริงๆ ผมก็อยากจะฝาก

ไวดวยวา อยากจะฝากใหทางฝายบริหารพิจารณาวาเปนไปไดไหมวาเรา

อยากจะเนนใหมีการบมคอนกรีต 28 วัน กอน หลังจะเทกอนคอยตรวจรับ

หรือวาคอยวัด  strength  กัน อันนี้ก็ฝากขอคิดเห็นไวนี้คือขอที่ 1 นะครับ 

ตามมาจากขอที่ 1 ซึ่งจริงๆ แลวอยางเมื่อกี้ผมเสนอวาจริงๆ อยากให

บมคอนกรีต 28 วัน เพื่อใหมันได strengthนะครับ ปญหาก็คือ

ในบางพื้นที่ที่เปนชุมชนหนาแนนชาวบานตองใชถนนสัญจรนะครับ 

ผมก็ไดรับรองเรียนมาจากพี่ ๆ สมาชิกฯ บางคนบอกวามีถนน

บางเสนปูไปแลว ชางตองเวนไป 28 วัน  รถก็วิ่งไมไดถนนที่ยังไมทํา

ก็มี Dowel โผลมา นะครับ ก็สัญจรลําบากโดยเฉพาะในเขตที่ชุมชน

หนาแนน ผมก็ยังอยากจะใหทางฝายบริหาร ฝากทางทานประธานถึงฝาย

บริหารลองศึกษาดูวาเราเปนไปไดไหมที่เราจะใชคอนกรีต High 

early strength นะครับ ซึ่งผมก็ไดสอบถามไปทางแพลนปูน 
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แลวเขาก็บอกวามันตองใชน้ํายาผสมเพิ่ม ราคาคราวๆ ยังไมไดเปน

ราคาสุดทายนะครับ มันก็จะเพิ่มคิวประมาณ 50 บาท ถึง 100 บาท  

นะครับ แลวแต strength ก็จะตกตารางเมตรละ 10 กวาบาท 

ซึ่งจากที่เขาแจงมาเขาบอกวาจริงๆ ถาเราใชคอนกรีตเปน High 

early strength  3 วัน strength  มันจะไดถึง 95 เปอรเซ็นต  

ซึ่งเราก็จะเปดการจราจรใหชาวบานไดใชเร็วขึ้นก็อยากฝากทาน

ประธานถึงฝายบริหารนะครับ พิจารณาดูนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ก็เปนความคิดเห็นนะคะซึ่งเกี่ยวกับทางผูปฏิบัติกองชางที่จะสํารวจ 

ประธานสภา อบจ.นว.   วาอายุกี่วัน อะไรยังไง แตวามันก็จะมีปญหาเทาที่พบมาจากทาน 

สมาชิกฯ  และจากทางชาวบาน บางทีก็ขึ้นเฟซบุกวาทางเราพอทําแลวมันเกิด

ปญหาเพราะว าการสัญจรบางท ีม ัน เปน เ รื ่อ งของการขนส ง 

การเกษตรบาง เรื่องคาขาย เขาไมสามารถลงไปใชเสนทางไดปกติ

บางทีของเราพองบลงไปแลวมันยาวเดี๋ยวเชิญทางฝายบริหารวา

เราจะสามารถแกไขอยางที่ทานวิทูร ไดนําเสนอไดบางไหม  

ขอเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน    ศิลปาจารย - ครับ เดี๋ยวใหทางฝายสํารวจกองชาง เปนผูชี้แจงเรื่องรายละเอียด 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ เชิญครับ 

นายก อบจ.นว. 

 

นายปโยรส   ปุญญฤทธิ์ - เรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานครับ 

หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ  ในฐานะของกองชางนะครับ ที่ออกแบบสํารวจโครงการกอสรางถนนนะครับ 

ผมเห็นดวยกับทานวิทูร นะครับ ที่จะใชคอนกรีตที่ เพิ่มกําลังให

เร็วขึ้นเพราะตรงนี้คือเปนปญหาในการดําเนินการโครงการเราเพราะสวน

ใหญแลว  สตง. เองบีบใหเราวาถากําหนดวง กําลังคอนกรีตตองไดอายุ

ภายใน 28 วัน  เราก็ตองปดการจราจรเลยเลนหนึ่ง นะครับ พอปดแลวมัน

ก็เกิดปญหากับชาวบานอยางนี้เขาใชไมไดเพราะบางครั้งที่สอบถาม

ชางคุมงานก็มีรถที่วิ่งบนถนน พอวิ่งเสร็จ ถนนที่ไมไดอายุมันก็ราวพอมัน

ราวเสร็จกอนตรวจรับตองใหผู รับเหมาซอมทุบกี่แผงกี่แผงก็ตอง

วากันไปนะครับอันนี้คือเราตองตรวจสอบเพื่อ ใหเปนไปตาม

แบบนะครับ มันก็จะเกิดปญหาอยางนี้ แตถาจะใชคอนกรีตกําลังสูงผมก็

เห็นดวยนะแตเรื่องราคาผมตองศึกษานิดหนึ่งนะครับวามันใชไดไหมในเขต

ที่เปนชุมชนจริง  ๆแตในเขตชนบทผมก็คงจะใชตามเดิม นะครับ ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง - ขอเสริมนิดหนึ่งคือ สิง่แรกเราตองดูความเหมาะสมในแหลงชุมชน 

ประธานสภา อบจ.นว. เวลาออกไปสํารวจเราตองดูจุดที่มันเปนไปไดแตสวนใหญตอนนี่ไมวา

ชุมชนหรือวาทางรอบนอกมันก็ใชเสนทาง คือมันเปนชีวิตประจําวัน

ของเขา เพราะฉะนั้นเราจะตองมีมาตรฐานใหดีวาเราจะตองอะไรยังไง

หมายถึงเวลาออกมาตรฐานออกไป ทําไมเสนนี้ถึงใช เสนนี้ถึงไมใช  

นี้ก็ตองดูใหละเอียดนิดหนึ่งนะ ถาใชประธานมองวานาจะตองใช

เหมือนกันเพราะวาเสนทางทั้งหมดมันมคีวามจําเปนทุกเสนแลวเดี๋ยวนี้

ภาคเกษตรก็เยอะแลวก็อันตรายดวยนะที่เห็นที่แลวมา เพราะวา 28 วัน 

อยางเสนที่เขาขนสง อยางมีรถพวง รถออยอะไรอยางนี้  28 วัน  

เขาไมยอมเขาก็มองถนนนี้เขาตองใช เขาก็เขาไป มันก็จะมีปญหากับ 

ผูรับจาง ผูตรวจงานอีกอันนี้มันคือประเด็นที่เรามันแกไมตก ถาใช

ประธานมองวาเรานาจะหาอะไรที่มันมีมาตรฐาน ดูระเบียบ กติกา  

ใหมันดี จะไดใชมาตรฐานเดียวกัน เชิญคะ ทานอื่นมีอะไรไหมคะ  

เชิญทานชุติมา คะ 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 เพื่อนสมาชิกฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวชุติมา เสรีรัฐ  สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว อยากจะฝาก

ทานประธาน  ไปถึงฝายบริหาร ณ วันนี้ที่ดิฉันเปนคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล ก็ไดมีการลงไปสํารวจโครงการในพื้นที่ก็ดี และ

โครงการตางๆ  ที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ไดดําเนินการจัดทํานะคะ ในการประชุมหรือในการติดตามประเมินผล

มันไมไดผลเทาที่ควร เนื่องจากวาโครงการเราคิดวาจะไปสํารวจ 15 

โครงการ แตเราออกไปตรวจสอบจริงไดแค 8 โครงการ เนื่องจากวาที่

เหลือยังไมแลวเสร็จนะคะ มันก็เลยเกิดปญหาวาโครงการที่ไมแลว

เสร็จตามแผนมันเกิดปญหาขึ้นซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นเลย หนึ่ง อาจจะเกิด

จากบุคลากรของเราไมเพียงพอหรือเปลาตรงนี้นะคะสวนหนึ่ง  

สองเกี่ยวกับผูรับจางที่ทําสัญญาแลวไมไดเขามาดําเนินการหรือ

ดําเนินการลาชานะคะ ตรงนี้เราก็เลยอยากจะฝากทานประธานไปยัง

ฝายบริหารวาเราจะมีนโยบายหรือมีแนววิธีการอันใดที่จะทําใหปญหา

เหลานี้มันลดนอยลงหรือหายไปนะคะอาจจะเปนการกําหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผูที่จะเขามารับงานของ อบจ. ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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เพราะวา ณ วันนี้เทาที่เราเห็นบางทานที่เขาไดงานไปเขาก็ทิ้งงานมัน

เกิดความเสียหายกับพื้นที่ ใชไหมคะ สมาชิกฯ ที่อยู ในพื้นที่ ไป

ประชาสัมพันธใหแลวองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคนะ จะมา

ทําถนนเสนนี้ ผลปรากฏทิ้งงานพอทิ้งงานเสร็จอาวแลวทํายังไงงบก็ตก

พองบตกแลวที่เราไปพูดไปมนัก็เกิดความเสยีหายกับองคกร ณ ตรงนี้ก็

เขาใจวาดวยระเบียบบางครั้งมันก็ฟกเราจนเกินไปที่จะใหเราลอง

นําเสนอกันดูนะคะวาถาเกิดเปนไปไดทําเรื่องสอบถามหรือทําเรื่อง

ปญหาของเรามันเกิดปญหาอะไรอยางนี้ก็อยากจะฝากทางทาน

ประธานสภาไปยังฝายบริหารนะคะวาเราจะมีวิธีการใดที่จะสามารถ

กําหนดคุณลักษณะของผูที่จะเขามาดําเนินการงานของเราใหไดลุลวง

ไปไดดวยดีนะคะ และอีกประเด็นหนึ่งเรื่องบุคลากรเขาใจวากองชาง

ทํางานเยอะ งานหนักแลวก็ภาระกิจเยอะมากเพราะฉะนั้นการคํานวณ

ราคากลางก็ดีในสวนของอาคารของโรงเรียน สังเกตไดวาที่ไมเสร็จเปน

อาคารของโรงเรียน ของจิรประวัติก็ดี แมกระทั่งนิคมเขาบอแกวก็ดี 

จะไปอยูปลายปงบประมาณหมดเลยแลวทีนี้ก็ดําเนินการไมทันนะคะแลว 

ก็การครอบคลุมของการทํางานเชน บางทีทําอาคารเสร็จปุบเรื่องไฟ 

เรื่องสายไฟ เรื่องอะไรก็ดี มันไมครอบคลุมพอทําอาคารเสร็จปุบ 

สายไฟเกาอยางนี้แทนที่เราจะรื้อสายไฟไปพรอมกันใชงบประมาณ

เทาไหรก็แจงมา สภาก็ยินดีในการที่จะอนุมัติเพื่อที่จะใหมันคุมคาและ

คุมประโยชนที่สุดนะคะ ก็อยากจะฝากทานประธานสภาไปยังฝาย

บริหารดวยวาเวลาเราทํางานหรือวาเรามองการทํางานในสวนของการ

วางแผนขอใหวางแผนใหครอบคลุมนิดหนึ่งนะคะ ไมนั้นมันจะเกิด

ความเสียหายแลวก็ไมบรรลุวัตถุประสงคในการใชงานจริงนะคะ 

ขอบคุณคะ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย - เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ตองขอขอบคุณนะครับ ในคําแนะนําประเด็นหลังที่ทานแนะนํา 

นายก อบจ.นว.  ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทาน สจ.ชุติมา อันนี้ผมวาคงตองทําเรื่อง

แจงไปทางของคลังจังหวัดครับ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางแลวก็

ทางกรมดวยถาเปนไปไดก็จะทําไปที่สมาคมฯ ดวย ใหรับรูปญหาตรงนี้ 

นะครับ เพราะวาไมไดเปนปญหาที่จังหวัดนครสวรรค จังหวัดเดียวครับ  
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แทบทุกจังหวัดเหมือนกันเรื่องการเขางานของคณะผูรับเหมาก็สราง

ตรงนี้ เขาชาบางทีเราแจงไปมันไมมีระเบียบ ถาเขาไปใน 15 วัน  

ถาไมเขาก็แจงละทิ้งงานไดเลยระเบียบยังเอื้ออยู ยังยืดหยุนอยู  

นะครับ ถามันฟกไปก็จะเกิดประโยชนกับทางราชการมากยิ่งขึ้น 

สําหรับเรื่องอัตรากําลัง นะครับ ตอนน้ีเราก็ไดวิศวกรเพิ่มมาอีกสองคน 

นะครับ ก็อาจจะแบงเบาภาระไปไดเยอะนะครับก็จะฝากกองชางนะ

ครับ ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนนิมิตหมายที่ดีนะคะสําหรบัการบรหิารงานไมวาจะเปนเรื่อง  

ประธานสภา อบจ.นว. ของระบบหรือวาเรื่องของบุคลากรของเรา เราตองยอมรับวาชวงหลัง

งานออกแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นการควบคุมทั้งหมดซึ่งเราตอง

รับผิดชอบทั้งจังหวัดคอนขางสูงแลวก็บุคลากรของเราก็เรียกวาไมทัน

แนนอนแตวาทางที่ดีเราก็ตองหาวิธีการวาเราสามารถที่จะจางขางนอก 

ไดไหมลองดูระเบียบนะคะฝากทางฝายบริหารวามีวิธีใดบางเพราะวา 

อบจ. เรามีตั้งหลายกองแตละกองเราก็ตองคิดงานกัน ตอไปนี้ก็อยาก

ฝากเรื่องหนึ่งนะคะวากระแสขององคการบริหารสวนจังหวัดมันมีอยู

วาบางกองเขาเรียกวาไมมีกิจกรรมหรือวาไมมีสวนรวมกับภาค

ประชาชนเขายังไมรูจักเลยอยางนี้ก็ฝากทางผูปฏิบัติหนาที่นายก ดวย

วาแตละกองนาจะมีกิจกรรมหรือมีโครงการลงชุมชนหรือไมก็ตองคิด

รูปแบบชวยเหลืองาน อบจ.มันก็ควบคุม แตทางนี้เราไมไดบอกวา

จะตองไปผิดระเบียบ ทุกกองเขาตั้งมาตองมีภารกิจ ตองมีหนาที่ที่ตอง

ทํานะคะ ตอนนี้ทางเราทางพื้นที่เอง สจ.เองก็ไดรับขอมูล ซึ่งไดรับการ

ตอวาจากทานประชาชน จากทานผูนําสิ่งที่เราเคยปฏิบัติบางขอ

ระเบียบบางตัวก็ทําไมไดแตเราก็ไมไดมีโอกาสไปชี้แจงกับเขา เราก็

ตองมาคิดงานกันแตละกองวาในปตอไปงบประมาณหนาตองคิดแลว

นะสิ่งที่เราทําไดที่เปนประโยชนกับประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อยู 

นอกรอบไมมีกิจกรรมกันเลยบางทีโครงการไปลงอยางเชนของเคส 

พี่สมศักดิ์  ไปลงทํางานอบจ. ผูรับจางละทิ้งงานอะไรตออะไร บางทีไป

ทํามันก็เกิดความไมเปนระบบไมเปนระเบียบเละเทะกันไปนะคะ 

ระเบียบมันก็ไมเอื้อที่เราจะไปทําอะไรเขาไดมากมายเราก็ตองดูวา

ปญหาสิ่งที่เราจะตองทําสิ่งเหลานี้เราจะทํายังไงตอไปนะคะ เราก็มา

ชวยกันคิดแลวก็ทางฝายบริหารคิดไมพอ ทางสมาชิกเขาเปนผูที่อยูกับ

ปญหามันเกิดอะไรขึ้นเราก็มาคุยกันมาน่ังคุยกันวาเราจะชวยกัน 
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อยางไร เรื่องระเบียบ เรื่องวิธีการ เรื่องการดูแลในเขตพื้นที่ปญหา

ตางๆ ที่ประชาชนไดสื่อมาซึ่งเราเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน  

36 เขต ก็ไมธรรมดานะคะ ตั้งแตเรื่องปญหา เรื่องสนองความตองการ

เขาที่เขาตองการอะไรเพื่อเราจะตอบโจทย ตอบสนองพี่นองประชาชน

ของเราไดถึงไม 100 เปอรเซ็นต แตอยางนอยก็ตองตอบสนองนะคะ 

ก็ฝากทางฝายบริหารไว อีกเรื่องหนึ่งที่ทานชุติมาไดฝากไวก็คือเรื่อง

โครงการลาชาเราจะมีวิธีการยังไงไหมวาเรงเขา วาเราจะมีมาตราการ

ในกําหนดที่ไมมาลง การทิ้งงาน เชนเราเวียนละทิ้งงานเร็วขึ้นไดไหม

ยังไงก็ฝากทางผูปฏิบัติดวยแตละกองนะคะ แลวก็การประกาศงาน

ตางๆ ก็ลองดูวาใหมันทันการหรือใหมันทันกับปงบประมาณตางๆ  

จะไดไมตองมากันเงินอะไรกันหรือวาชวงที่ประกาศก็รูวาปนี้โครงสราง

เยอะมากเพราะฉะนั้นกองชางกับกองพัสดุฯ จะหนักมากเราจะทํา

อยางไรกองอื่นมาชวยแบงเบาในสวนตางๆ ไดไหม อะไรตางๆ นี้นะคะ 

ก็ฝากไวคะ ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะถาไมมี 

ขอปดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 วันที่ 4 

ธันวาคม 2562 ไวเทานี้นะคะ ขอบคุณคะ 

 

ปดการประชุม    13.30 น. 
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